

## **Bản tin Sinh hoạt Giáo lý PGHH tại Oakland (CA)**

Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 24-07 2016,

Đạo tràng Tịnh Độ Oakland (CA) đã tổ chức buổi thuyết giảng Giáo lý PGHH, do đồng đạo Trần Phú Hữu đảm trách qua đề tài “Tìm hiểu về Pháp môn Tịnh Độ” với sự tham dự của khoảng 30 người gồm đồng đạo trong vùng và 1 số đồng đạo đến từ các nơi khác.

Buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng nghi thức Tôn giáo PGHH do Đồng đạo Kiều Phụng điều khiển.

Tiếp theo, đồng đạo Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban Phổ thông Giáo lý BTS/TUHN ngỏ lời chào mừng anh chị em hiện diện và cho biết nguyên do tổ chức buổi thuyết giảng Giáo lý hôm nay. Đ/đ Mậu xác nhận đây là Chương trình do BTS/TUHN hoạch định, nhằm phổ truyền Giáo lý PGHH đến các địa phương.

Đồng thời, cảm ơn Đạo tràng Tịnh Độ Oakland đã nhiệt tình đứng ra tổ chức và cầu chúc buổi sinh hoạt đạt được nhiều kết quả mỹ mãn.

Về thành phần tham dự, ngoài anh chị em đồng đạo địa phương, còn có sự hiện diện của:

- Đ/đ Nguyễn Văn Mậu và phái đoàn BTS miền Bắc California (San Jose),
- Đ/đ Huỳnh Văn Liêm và phái đoàn từ Sacramento (CA),
- Ông Bà Đ/đ Tuyến đến từ Thành phố San Francisco (CA).

Sau đó, là phần thuyết giảng Giáo lý PGHH qua đề tài “Pháp môn Tịnh Độ” do Đ/đ Trần Phú Hữu đảm nhiệm.

Cũng như những nơi khác, sau hơn 30 phút trình bày về Pháp môn Tịnh Độ, Ban tổ chức đề nghị tạm ngưng để giải lao và dùng cơm trưa do chị em ở Đạo tràng khoản đãi. Đ/đ Kiều Phụng nhân cơ hội này đã phụng ngâm một đoạn Sấm Giảng trong quyển 5 (tức Khuyến Thiện) đặc biệt đoạn Đức Thầy giảng dạy về pháp môn Tịnh Độ, được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.

Chương trình tiếp tục lúc 1 giờ trưa với phần Vấn đáp Giáo lý PGHH vô cùng sôi nổi và hào hứng. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến Pháp môn Tịnh Độ được cử tọa liên tục đưa ra và đã được giải đáp thỏa đáng.

Buổi thuyết giảng Giáo lý kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày trong bầu không khí thật đầm ấm, vui tươi và phấn khởi.

Được biết, Đ/đ Trần Phú Hữu đương kim Phó Hội trưởng Nội vụ BTS/ TUHN.

Đồng đạo Hữu mặc dù tuổi đời đa cao (76 tuổi) lại mang nhiều thân bệnh (1 lần mổ tim và nhiều lần nhập viện cấp cứu) nhưng với tinh thần phục vụ Đạo pháp cao độ, Đ/đ đã vượt mọi khó khăn để tham dự đều đủ các ngày Lễ Đạo bất cứ nơi đâu tổ chức và sẵn sàng tham gia thuyết trình Giáo lý PGHH với tư cách là Thuyết trình viên bất cứ nơi nào cần đến.

Từ Washington D.C, Đ/đ Hữu đã đến tham dự Đại Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp

Trung Ương tại miền Nam California vào các ngày 24, 25 và 26/06/2016. Sau đó, Đ/đ Hữu đã tham gia các buổi thuyết giảng Giáo Lý PGHH qua các địa điểm và thời gian như sau:

1.- Ngày Chủ Nhật (03-07-2016)

tại Hội Quán GH/PGHH miền Nam California với Đề tài “Chánh Tư Duy” khoảng 60 người tham dự.

2.- Ngày Chủ Nhật (10-07-2016)

tại Hội Quán GH/PGHH Bắc California (San Jose) với Đề tài “Tứ Bi trong Đạo Phật” (có phần Vấn đáp Giáo lý PGHH), khoảng 60 người tham dự.

3.- Ngày Chủ Nhật (17-07-2016),

tại Hội Quán GH/PGHH Sacramento (CA) với Đề tài “Nhân quả trong Đạo Phật” (có phần Vấn đáp Giáo lý PGHH), khoảng 60 người tham dự.

4.- Ngày Chủ Nhật (24-07-2016),

tại Đạo tràng Tịnh Độ Oakland (CA) với Đề tài “Pháp môn Tịnh Độ” (có phần Vấn đáp Giáo lý PGHH), khoảng 30 người tham dự.

Sau cùng, Ban Phổ Thông Giáo lý TUHN cho biết, sẵn sàng đến bất cứ địa phương nào có yêu cầu về sinh hoạt Giáo lý để cùng anh chị em đồng đạo địa phương trao đổi hoặc thảo luận về Giáo lý của Tổ Thầy để cùng học hỏi và hành đúng những gì mà Đức Thầy đã ân cần truyền lại.

Ngoài ra, Ban PTGL cũng xin nhắc nhở các BTS địa phương nên gửi những bài pháp luận về Ban PTGL (ít nhất 2 tháng 1 bài như đã thông qua trong ngày Đại Hội Đạo 2016 tại Nam California ngày 25-06 2016)

để chúng tôi chuyển đến Ban Đặc Trách Chương trình Truyền hình Phổ truyền Giáo lý PGHH, như Quý vị đã đồng thuận. Xin thành thật cảm ơn.

Tường trình từ California ngày 25-07-2016.